



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๑๐๑

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ที่มีประเด็นเกี่ยวข้อง และอาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)

ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์
 ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

ประเด็น	ที่มา/URL	จำนวน	ความคิดเห็น
<p>ข้อวิจารณ์กรณี น้ำท่วมสูงหลังฝนตก ใน ช.ทวิมิตร อสมท. ถนนพระราม ๙</p>	<p>www.facebook.com/ Thairath - ไทยรัฐ ออนไลน์ https://www.facebook .com/watch/?v=๓๑๖๐ ๑๕๙๒๓๒๓๔๓๒๓</p>	<p>๔๐,๘๓๙ likes ๓,๒๐๐ comments ๒,๖๑๔ engage count</p>	<p>- ร้อยละ ๘๓.๓๓ ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ ๒๗ เม.ย.๖๔ เกิดฝนตก หนักหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณซอยทวิมิตร อสมท. ถนนพระราม ๙ ที่มีน้ำท่วมขังสูงกว่า บริเวณ ดังกล่าวมีปัญหามานานหลายสิบปีแล้วและยังไม่ สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นถนน ส่วนบุคคล (เอกชน) ซึ่งหน่วยงานราชการไม่ สามารถเข้าไปดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้</p> <p>- ร้อยละ ๑๖.๖๗ ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บริเวณดังกล่าว เอกชนเจ้าของพื้นที่ต้องดำเนินการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับผู้อยู่อาศัย ส่วน กทม. ควรเข้าไปตรวจสอบการก่อสร้างทางระบายน้ำ เนื่องจากถนนและทางระบายน้ำ ฯลฯ ถือเป็น อาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ดังนั้น ก่อนการก่อสร้างต้องยื่นขออนุญาต นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบว่าถนนดังกล่าวสร้างขึ้น เมื่อใดและมีการยื่นขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากของถนน ดังกล่าวกระทบ หรือสร้างความเดือดร้อนแก่บุคคล อื่น กทม.สามารถออกคำสั่งให้เจ้าของถนน ดำเนินการแก้ไขได้หรือไม่</p>

ข้อเสนอแนะ สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์มาตรการเชิงรุกในการป้องกันและ
 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะบริเวณถนนสายหลักและพื้นที่ชุมชน รวมทั้ง
 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเอกชนเจ้าของพื้นที่ เพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหากการระบายน้ำบริเวณ
 ซอยทวิมิตร อสมท. ถนนพระราม ๙